



มีที่ว่างอยู่ข้างในกระโจมเสมอ

PressNote2: 24 กุมภาพันธ์ 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุมเป็นพิธีมิสซาแห่งพระจิตเจ้า โดยประธานในพิธี คือ อาร์ชบิชอป ทาร์ซีซิโอ อีซาโอ กิกูซี, SVD อาร์ชบิชอปแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและเลขาธิการ FABC และร่วมด้วย พระคาร์ดินัล วิจิลโก โต คาร์โม ดา ซิลวาม SDB แห่งอัครสังฆมณฑลดิลี และ พระคาร์ดินัล หลุยส์มารีย์ หลิ่ง มังคะเนคุน แห่งอัครสังฆมณฑลแห่งเวียงจันทน์ สปป. ลาว

ในการแบ่งปันในบทเทศน์ของอาร์ชบิชอป กิกูซี ท่านได้ระลึกถึงประสบการณ์งานอภิบาลของท่าน ในฐานะธรรมทูตที่ทวีปแอฟริกา โดยเน้นถึงสถานการณ์ของความสิ้นหวังและความเพิกเฉยไม่สนใจใยดีกัน ซึ่งได้ทำลายจิตใจของมนุษย์และจิตวิญญาณของมนุษยชาติ และสถานการณ์แห่งความหวังและความรัก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของประเทศกานาที่นำมาด้วยการมีชีวิตและความชื่นชมยินดี เป็นการเฉลิมฉลอง ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

พิธีบูชาขอบพระคุณได้เสร็จสิ้นลงด้วยการเสกเทียนและมอบให้แก่ผู้ดูแลประจำกลุ่มเพื่อนำไปวางไว้ บนโต๊ะของแต่ละกลุ่ม เทียนเหล่านี้จะจุดขึ้นระหว่างการปรีกษาหรือ เป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างของ พระคริสตเจ้าที่เป็นแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดการปรีกษาหรือเพื่อไต่รตรงถึงการเดินทางไปด้วยกัน ของซินอด

พระคาร์ดินัล มาริโอ เกรซ เลขาธิการแห่งสำนักเลขาธิการซินอดกล่าวในคำปราศรัยเปิดการประชุม โดยบอกกับบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมว่า 'เราทุกคนต่างเป็นผู้เรียนรู้ในการก้าวเดินไปด้วยกัน กระตุ้นให้เราเอาใจ ใส่สนใจต่อเสียงภายในพระศาสนจักรให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเสียงที่สร้างความรำคาญใจ และกับผู้ที่ 'ไม่ได้มีโอกาสดู' พระคาร์ดินัลเกรซเน้นย้ำว่า "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันเป็นพระศาสนจักรที่รับฟัง" และเน้นว่าความสำเร็จของกระบวนการซินอดขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างแข็งขันของประชากรของพระเจ้า และผู้อภิบาล (ซึ่งเป็นสมาชิกในประชากรของพระเจ้าด้วย) นอกจากนี้ ท่านอธิบายว่าการฝึกฝนในการก้าวไป ด้วยกันอย่างเหมาะสมไม่เคยทำให้ประชาสัตบุรุษและผู้อภิบาลต้องมาแข่งขันกัน แต่รักษาความสัมพันธ์กันไว้ ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองได้ พระคาร์ดินัลเกรซ

#SynodBangkok2023





กล่าวเสริมว่า “การปรึกษาหารือในพระศาสนจักรได้ทำให้ประชากรของพระเจ้าสามารถดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องในการมีส่วนร่วมในงานเผยแผ่คำสั่งสอนของพระคริสตเจ้า” พระคาร์ดินัลเกรซได้สรุปเน้นถึงความสำคัญของการฟัง การฟังเสียงของพระจิตเจ้าที่ตรัสกับพระศาสนจักร และประโยคที่ว่า “พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันเป็นพระศาสนจักรที่รับฟัง” ต้องไม่ถูกลดทอนเป็นเพียงประโยคที่สวยหรู แต่ควรแสดงออกมาถึงความจริงที่เป็นอยู่ พระคาร์ดินัลเกรซวอนขอพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพได้ทรงนำทางความคิดของผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความกล้าหาญที่จะเดินตามหนทางแห่งซินอด ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระเจ้ากำลังเปิดสู่พระศาสนจักรแห่งสหบรรพชที่สาม

มิสคริสตินา เชง จากคณะกรรมการด้านวิธีการของซินอด ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการก้าวเดินทางของซินอดที่เดินทางมาจนถึงตอนนี้ เธอเน้นย้ำว่าแต่ละท่านที่เข้าร่วมการประชุมซินอดนั้นอยู่ในฐานะผู้ที่มีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงผู้ยืนรออยู่ข้าง ๆ คริสตินาได้เน้นย้ำว่า “จุดประสงค์ของซินอด ด้วยเหตุผลการร่วมกันปรึกษาหารือ จึงไม่ได้เป็นเพียงการจัดทำเอกสาร แต่เป็นการ ปลุกความฝัน เก็บเกี่ยวความคาดหวังและวิสัยทัศน์ เปิดสู่ความหวังที่อองงาม ดลบันดาลความหวังใจ ชำระบาดแผล ต่อเติมความสัมพันธ์ร่วมกัน ดุจรุ่งอรุณแห่งความหวัง เรียนรู้จากกันและกัน สร้างความชัดเจนของข้อมูลที่สมบูรณ์ซึ่งจะนำแสงสว่างสู่ภายใน หัวใจที่อบอุ่น นำสู่ความแข็งแกร่งของความร่วมมือ” จากเอกสาร เตรียมสมัชชาข้อ 32 เธอยังพูดชัดแจ้งว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่เป็นเพียงแค่จัดทำเอกสาร แต่จำเป็นต้องพบปะพูดคุยกันเพื่อเสวนากันสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเจริญเติบโตเป็นชุมชนที่มีการไตร่ตรองแยกแยะและมีประสบการณ์ในการเดินทางร่วมกันในพระจิตเจ้าในฐานะประชากรของพระเจ้าในเอเชีย

ซินอดเป็นกระบวนการไตร่ตรอง ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการแนะนำสู่จิตวิญญาณของการไตร่ตรองโดย คุณพ่อ แอนโทนี เจมส์ โคร์โคริน, SJ ผู้แทนพระสันตะปาปาในประเทศคีร์กีซสถาน คุณพ่อแอนโทนีได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจว่าการไตร่ตรองแยกแยะเป็นการเดินทางที่นำโดยพระจิตเจ้า ความตายที่ตามมาด้วยการกลับคืนชีพ และเป็นการละทิ้งแผนการของตน ความแน่นอน และความปรารถนาที่ซ่อนไว้โดยปล่อยให้ได้รับการนำทางสู่ชีวิตใหม่โดยการนำอันคาดเดาไม่ได้ของพระจิตเจ้า ดังเอกสาร Evangelii Gaudium ข้อที่ 51 “จึงเป็นการเหมาะสมที่ต้องชี้แจงให้ชัดเจนถึงสิ่งที่เป็นผลของพระอาณาจักร และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อแผนงานของพระเจ้า” นั่นคือสิ่งที่คุณพ่อแอนโทนีได้เปิดประเด็นสำหรับการสนทนาในวันนี้

#SynodBangkok2023



คุณพ่อ คลาเรนซ์ ดิวาดัส ได้เน้นย้ำถึงกระบวนการและการก้าวเดินที่ดำเนินการโดยหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อซินอดของสหพันธ์สภาบิชอปคาทอลิกแห่งเอเชีย (FABC Synod Task Force) เพื่อจัดทำเอกสารร่างกรอบแนวความคิด โดยคุณพ่อคลาเรนซ์เน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเอกสารร่างกรอบแนวความคิดเป็นเอกสารการทำงานแบบปลายเปิด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ร่วมประชุมร่วมเดินทางไปด้วยกันผ่านการสวดภาวนาเพื่อไตร่ตรองแยกแยะ อภิปรายและปรึกษาหารือ คุณพ่อคลาเรนซ์ เน้น 5 เรื่องที่เอกสารนี้ร่างขึ้นได้แก่ (1) เสียงสะท้อนของเอเชีย (2) ความตึงเครียดของเอเชีย (3) ความเป็นจริงของเอเชียและความหลากหลาย (4) ช่องว่างที่ระบุในการตอบสนองของเอเชีย และ (5) ลำดับความสำคัญจากการตอบสนองของเอเชีย คุณพ่อคลาเรนซ์เน้นย้ำว่าเอกสารร่างกรอบแนวความคิด มีไว้เพื่อจุดประกายกระบวนการไตร่ตรองแยกแยะ เพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นการแสดงออกถึงความฝัน ความหวัง ความปรารถนา และบาดแผลที่สะท้อนอยู่ในทวีปเอเชีย

ผู้ดำเนินรายการประจำวัน ได้แก่ บิชอป เสติเฟ่น, SJ บิชอปแห่งฮ่องกง มิส ซูซาน ปาสโคว์ สมาชิกของหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อซินอดระดับภาคพื้นทวีป และ จอย แคนเดลารีโอ ผู้เข้าร่วมการประชุมซินอดภาคพื้นทวีปเอเชียว่าด้วยการก้าวเดินไปด้วยกันจากการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยฟิลิปปินส์

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ถูกเชิญให้ไตร่ตรองในการสวดภาวนาส่วนตัวเกี่ยวกับคำถาม 3 ข้อคือ (1) ประสบการณ์ของพวกท่านเกี่ยวกับกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันคืออะไร (2) พวกท่านเห็นบทบาทหน้าที่อะไรของพวกท่านในการประชุมนี้ (3) พวกท่านคิดเห็นอย่างไรกับกระบวนการ ‘การสนทนาฝ่ายจิต’

ภาคบ่าย คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อปรึกษาหารือและรายงานเกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่างๆ ในส่วนแรกของเอกสารร่างกรอบแนวความคิด

#SynodBangkok2023

